
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

สมัยสามัญที ่ 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2568 
วันที ่ 20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 
 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะคุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษ ุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ  

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา อบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต. เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต. สงัด  เศษจัตุรัส   

3 นายวิเวช  จ่าชัย    รองนายก อบต.   วิเวช  จ่าชัย     

4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก วิษณุชัย  นามหนองอ้อ  

5 นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พัชณี  ชำนาญบริรักษ์   

6 นายมงคล  ทวงลี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มงคล  ทวงลี  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา  อบค. 
 

 
 

-การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยสุดท้ายของการประชุมสมัยสามัญที่ 2 
ประจำปี 2568 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 

       เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖8 

 
ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 

 

 
นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 
 

นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
 
 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
 

3.1. เรื่อง ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างบ้านยานนาดี 
-ณ ปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างบ้านยางนาดีอยากทราบ
ว่าจะมีการดำเนินการก่อสร้างตามกำหนดระยะเวลาหรือไม่อย่างไร  คุณครูเป็นห่วง
ฝากสอบถาม 
 

-โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัจจุบันผู้รับเหมากำลังดำเนินการซึ่งมีการ ขุด
เจาะหลุมแต่เนื่องจากติดปัญหาด้านเทคนิคในการขุดเจาะหลุมเนื่องจากลานหินทำให้
การขุดเจาะยากลำบากอาจจะส่งผลล่าช้า  แต่ถึงอย่างไรก็เป็นความรับผิดชอบแก้ไข
ของผู้รับเหมาที่จะต้องดำเนินการให้ไปเป็นตามแบบและตามกำหนดระยะเวลาตาม
สัญญาหากดำเนินการไม่เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาและตามแบบก็จะถูกปรับ
ตามระเบียบ  ฉะนั ้นขอให้สมาชิกสภาไม่ต้องห่วงกังวลเพราะเรามีสัญญาเป็น
ตัวกำหนดควบคุมอยู่แล้ว 
 
3.2. เรื่อง ติดตามโครงการที่สภาเห็นชอบให้ใช้เงินสะสมมีการดำเนินการโครงการ
ใดไปบ้างแล้ว 
-เนื่องจากโครงการที่สภาให้ความเห็นชอบไปนั้นมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการซึ่งไม่
สามารถที่จะก่อหนี้ผูกพันได้พร้อมกันทั้งหมดจึงได้ดำเนินการตามกำลังของการควบคุม
งานจะมีโครงการที่จะเรียกผู้รับเหมามาก่อนนี้ผูกพันภายในสัปดาห์นี้  มีโครงการถนน
คอนกรีตโซนยางนาดี  ดังนี้ 
1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางนาดี  หมู่ที่ 5 ซอยข้างหนองบกัอึ  
2. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางนาดี  หมู่ที่ 5 ซอยบ้านแม่ทองงาม  
3. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางนาดี  หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายตรี-นายลือ  
 



 
               -2- 

 
4. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางนาดี  หมู่ที่ 10 ซอยบ้านพ่อเขียว 
5. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางนาดี  หมู่ที่ 10 ซอยข้างโรงเรียน 
-ส่วนถนนลูกรังจะได้มีการดำเนินการก่อน 4 โครงการโซนหนองอ้อโนนนาพวงดังนี้  
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนนาพวง  หมู่ที่ 8 สายวังยาง  
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนนาพวง  หมู่ที่ 8 สายห้วยหลัว 
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองอ้อ  หมู่ที่ 12 ซอยอุทกวิทยา  
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองอ้อ  หมู่ที่ 12 รอบสระหนองอ้อ 
ซึ่งก็อยู่ระหว่างการเรียกผู้รับเหมามาทำสัญญาก่อนหนี้ผูกพันภายในสัปดาห์นี้ด้วย
เช่นกนั  อย่างที่รู้กันเรามี ผ.อ.กองช่างควบคุมงานเพียงคนเดียวดังนั้นจึงจะดำเนินการ
โครงการได้คราวละ 5-6 โครงการแต่อย่างไรก็จะดำเนินการไปเป็นห้วงๆเป็นระยะๆ
และคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของพวก
เรา 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เสนอใหม่ 
 

 
 
นางพัชณี  ชำนาญบริรักษ์ 
รองปลัด  อบต.ชีบน 
 
 
 
 
 

จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  เรื่อง พิจารณาการรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ประจำหน่วยกู้ชีพองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีบน 
-ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ของเราได้มีการจัดซื ้อรถกู ้ชีพเพื ่อใช้การ
ช่วยเหลือฉุกเฉินและได้รับการตรวจประเมิน  เดิมการติดต่อสื่อสารใช้วิทยุสื่อสารแต่
เนื่องจากพื้นที่เราไม่มีสัญญาณจึงได้รับคำแนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการติดต่อ
สำหรับการส่งเขตผู้ป่วย   แต่ในข้อบัญญัติงบประมาณมิได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
โทรศัพท์ไว้  ซึ่งหักเงินการรอปีงบประมาณใหม่ก็จะล่าช้าจึงดำเนินการโดยมีผู้ประสงค์
จะบริจาคให้สำหรับอบตไว้ใช้งานเป็นการเฉพาะจึงต้องขอความเห็นชอบจากสภา 
 

-ขอเพิ่มเติมสำหรับเรื ่องนี้ ที ่ต้องนำผ่านสภานั้นเนื่องจากหลังจากรับโทรศัพท์ขึ้น
ทะเบียนเป็นทรัพย์สินของ อบต. แล้ว  จะต้องมีการดำเนินการตั้งงบประมาณเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่องของอบตต่อไปจึงจำเป็นที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสภา 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานที่กำหนด 
 
-ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา อบต. 
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5.2  เรื่อง ขอความเห็นชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าทำโครงการและ  

      ขออนุญาตเข้าทำประโยขน์ในเขตพื้นที่ป่าตำบลชีบน   
-เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะได้ดำเนินการโครงการภายในเขตพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ชย 51005.2/2053 
และหนังสือด่วนที่สุดที่ ชย 51005.2/2055 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ซึ่ง
ตามระเบียบหากท้องถิ่นใดจะดำเนินการโครงการในเขตพื้นที่ท้องถิ่นอื่นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากท้องถิ่นนั้นเสียก่อนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงได้ยื่น
เรื ่องเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนและจะได้มีการ
ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ดำเนินโครงการในเขตพ้ืนที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ที่
เกี่ยวข้องแต่ละประเภทต่อไป โดยมี 2 โครงการ ดังนี้ 
5.2.1 โครงการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนน  รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
         สายทาง ชย.ถ 1-0130 บ้านโนนเปลือย-บ้านวังตะเข้ ตำบลตลาดแร้ง- 
          ตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
5.2.2 โครงการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
         สายทาง ชย.ถ 1-0131 บ้านซับปลากั้ง-บ้านหนองกระทุ่ม  ตำบลชีบน   
          อำเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ 
-เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตามมาตรา 
54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 หรือขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ 2507 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมหรือขออนุญาตในเขตพื้นที่ป่าที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ในความรับผิดชอบ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
 
-ผมในฐานะที่ได้รับการประสานจากท่าน สจ.วรวุฒิ จิตร์จันทึก สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเขตบ้านเขว้า ว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะได้
จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการโครงการดังกล่าวให้กับพื้นที่ชีบนและตลาดแร้งจึง
นำมาสู่การขออนุญาตดำเนินการโครงการที่คาบเกี่ยวระหว่างตำบลและโครงการ
ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้จึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนหลังจากได้รับ
ความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิจะได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าต่อไป และเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี
ต่อพี่น้องประชาชนซึ่งตำบลชีบนเราได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากโครงการจึงเห็น
ควรให้การสนับสนุนสมาชิกท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไร 
      
-ผมเองให้การสนับสนุนเพราะเคยฝากถึงผู้บริหารให้ช่วยหางบประมาณมาดำเนินการ
โครงการและมยีู่ในแผนพัฒนาด้วยถือเป็นโอกาสดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
จัดสรรงบประมาณมาดำเนินการให้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

 
 



 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 
 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
นายปรีชา  วงศ์จักษุ 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
 
 
นายวาริน  วุ้นชีลอง 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 
 
นายมงคล  ทวงลี 
ผช.จพง.จัดเก็บฯ อบต. 
 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
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-หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่านว่าเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถนนเส้นนี้
มีหลายหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์และสัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็น  บ้านยางนาดี  ทั้ง  2  หมู่  
บ้านกุดตะเคยน  บ้านหินลาด  บ้านสงแคนและตำบลข้างเคียง  เห็นควรให้ความ
เห็นชอบ 
 
-ต้องขอขอบคุณผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องที ่เล็งเห็นความสำคัญ  และให้การสนับสนุน
โครงการทั้งสองนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาที่ได้ประสานกับท่านสจ.วร
วุฒิ จิตร์จันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   เขตอำเภอบ้านเขว้า 
รวมถึงคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
-ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 

-สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเข้าท่ีประชุมเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ 
 
 
-ช่วงนี้ถนนลูกรังบ้านหินลาดค่อนข้างเละเทะชาวบ้านสัญจรยากลำบากเนื่องจากฝน
ตก  อยากขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขให้ด่วนหากหมดฝนกับ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังท่ีได้รับการอนุมัติ 
 
-ขั้นตอนในการชำระภาษีท่ีเป็น ภบท.5 ทำอย่างไร 
 
 
-จริงๆในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่ ภบท. 5 ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ยังหาประสงค์ที่จะ
เสียภาษีก็ทำได้โดยยื่นแบบฟอร์มขอชำระภาษีที่  อบต.  และถ้าเป็นที่ สปก. ก็จะได้มี
การสำรวจและให้เสียภาษีถูกต้องอยู่แล้ว 
 
-ฝายวังนกคอก่านพอจะมีโอกาสได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่แต่เห็นท่าน สจ. วร
วุฒิ จิตรจันทึก  รับทราบรับเรื่องไว้แล้’ 
 
-สำหรับฝ่ายวังนกคอก่าน  วันก่อนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ได้พูดถึง
เรื ่องนี้อยู่จริงๆโครงการต้องใช้งบประมาณที่มากพอในการแก้ไขทราบว่าปัจจุบัน
หลังจากได้คณะบริหาร อบจ. ชุดใหม่จะมีการจัดสรรงบประมาณให้ สจ. แต่ละท่านทำ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาดำเนินการในพื ้นที ่ร ับผิดชอบของตนทราบว่า
ประมาณ 3 ล้านบาทต่อคน  รอดูว่าทาง สจ. จะใด้ขัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ
แก้ไขฝายวังนกคอก่าน  ให้ต่อไปหรือไม่ 



 
 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
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-การถมที่ของชาวบ้านไม่ยึดระเบียบถมสูงและไม่เว้นระยะห่างทำให้กระทบและให้
บุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนอยากให้ทาง อบต. ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน 
 
-การถมที่มีระเบียบแต่ส่วนใหญ่ไม่ยึดระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งหากมีการร้องเรียนก็จะ
เป็นปัญหาภายหลังตามมาฉะนั้นคงต้องฝากผู้นำเราช่วยแนะนำพ่ีน้องเราให้รับทราบไว้
ด้วยต่อไปใครๆก็อยากจะถมสูงขึ้นเรื่อยๆต่างคนต่างถม   หากมีวินัยและไม่เห็นแก่ตัว
และคำนึงถึงบุคคลอ่ืนรอบข้างด้วยจะเป็นเรื่องที่ดี 
-ขอพูดถึงโครงการผนังกั้นน้ำลำน้ำชีบ้านหนองอ้อที่ของบประมาณไปนั้นก็ต้องดูว่าจะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่เนื่องจากต้องดูเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยหากมี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็น่าอาจจะส่งผลกระทบต่องบประมาณท่ีขอไว้ด้วย 
 
 

-สำหรับวันพฤหัสบดีที ่ 23 พฤษภาคมนี ้จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลชีบนขอเชิญท่านสมาชิกท่ีเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
และในวันเดียวกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมาดำเนินการติดตั้งโครงการพลังงาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที ่อบต.ของเรา 
-และในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ตามที่อบตเราได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ระหว่างวันที่ 26-28 ได้เชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานรวมถึงเชิญวิทยากรมาให้
ความรู ้เกี ่ยวกับการทำงานและเกี ่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆกับการลงสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิก อบต. เชิญชวนท่านเข้าร่วมให้การต้อนรับเงินเพื่อรับเข้ารับการอบรม
โดยพร้อมเพียงกัน 
-แจ้งขออนุญาตเปิดทางที่ทาง นายสัมฤทธิ์ ยนต์ชัย  ได้ปิดกั้นท่อกับทางน้ำทำให้น้ำไม่
ไหลผ่านปัจจุบันจะได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านสจช่วยดำเนินการให้แก้ไขต่อไปจึง
แจ้งสภาและคณะผู้บริหารเพื่อรับทราบไว้ก่อน  อย่างไรจะทำหนังสือแจ้งเป็นทางการ
อีกครั้ง 

  

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ทำให้การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ในวันนี้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง  วันนี้เป็นการประชุมสุดท้ายของสมัยสามัญคงจะได้มีการประชุมในสมัยสามัญ
ที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2568  และเป็นสมัยที ่จะได้มีการ
พิจารณางบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 2569 จึงฝากถึงเจ้าที่งบประมาณเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและผู้บริหารได้เสนองบประมาณภายในกำหนดก่อน 15 สิงหาคม 2568  
สำหรับวันนี้ขอบคณุทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม  สวัสดีครับ 
 

-สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

-ผู้มาประชุม        13  คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม    6   คน 
-ผู้ลาประชุม          -    คน 
-ผู้ขาดการประชุม    -    คน 
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ลงชื่อ   จ.อ.ชัยชุมพล  ทองแย้ม  ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

ลงชื่อ     ปรีชา  วงศ์จักษุ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ    สมรัก  สิมมามิตร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 

ลงชื่อ      พรประภา  ดนตรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ      สนั่น  ใสแสง     ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                              ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 


